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  เมื่อในที่ประชุมพร้อม ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ และผู้ร่วมประชุม
นั่งประจำที่แล้ว นายสมทรง วงศ์สาลี ประธานสภาฯ ได้ตรวจนับองค์ประชุมปรากฏว่ามีผู้มาประชุม จำนวน ๑๖ คน  
ถือว่าครบองค์ประชุม จึงได้จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้ว ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสมทรง  วงศ์สาลี ขอขอบคุณ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนทุกส่วน และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้เข้า 
(ประธานสภาฯ) ร่วมประชุมในครั้งนี้  
 ๑.๑ การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน 
  เขตเลือกตั้งที่ 3 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง  
  ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน 

เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง 
จำนวน 1 คน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นั้น และคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 แล้ว 
โดยผู้ได้รับเลือกตั้ง คือ นายสมชาย ปวงสุข 

 1.2 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน มีภารกิจที่สำนักงานอัยการจังหวัด
บุรีรัมย์ 

 1.3 นางนางน้อย ผ่านสอน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 ลาป่วย 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายสมทรง  วงศ์สาลี ขอเชิญสมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ เมื่อคราวการประชุมสภาฯ 
(ประธานสภาฯ) สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 

2565 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้ว มีท่านใดจะขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมหรือไม่ 

นายสมทรง  วงศ์สาลี ถ้าไม่มี จะขอมติทีป่ระชุมในการรับรองรายงานการประชุมเมื่อคราวการประชุม 
(ประธานสภาฯ) สภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 

พ.ศ. 2565 กรุณายกมือขึ้นครับ  

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง  
ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง (นายสมทรง วงศ์สาลี ตำแหน่ง
ประธาน สภาฯ อบต. และนายอดิศร คำจร ตำแหน่งรองประธานสภาฯ อบต.) 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 3.๑ การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 
  3.1.1  กำหนดจำนวนสมัยสามัญประจำปี วันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ 
   และระยะเวลาของแต่ละสมัย 
นายสมทรง  วงศ์สาลี ขอเชิญนายปรัชนันท์ นาคชุมนุม ตำแหน่งเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบฯ 
(ประธานสภาฯ) ให้สมาชิกสภาฯ ทราบ ขอเชิญครับ 

นายปรัชนันท์  นาคชุมนุม สำหรับการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีนั้น และสมัยสามัญ สมัยแรก 
(เลขานุการสภาฯ)      ของปีถัดไป ให้ถือปฏิบัติตาม 
   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565  
  ข้อ 11 (3) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลกำหนดว่านั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะ
เริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน  

  ข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี
สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปี 
สมัยแรกของแต่ละปี 

  2. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด 

  มาตรา 53  วรรคสี่  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกิน    
สิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ 

  จงึขอปรึกษาในที่ประชุมเพ่ือกำหนดจำนวนสมัยสามัญประจำปี วันเริ่มต้น
สมัยประชุมสามัญ และระยะเวลาของแต่ละสมัย ประจำปี พ.ศ. 2566 

นายสมทรง  วงศส์าลี ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ปรึกษาหารือและลงความเห็นเพื่อกำหนดวัน 
(ประธานสภาฯ) ประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 

นายประพันธ์  เชือกรัมย์ ผมนายประพันธ์ เชือกรัมย์ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที ่๖ ขอเสนอให้กำหนด 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖) จำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี จำนวน 4 สมัย 
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นายนิรันดร์  วิชาพูล ผมนายนิรันดร์ วิชาพูล สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที ่11 ขอเสนอให้กำหนด 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11) วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นวันที่ 1 - 15 ของ

แตล่ะสมัยในปีนั้น 

นายสมทรง  วงศ์สาลี มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนออีกหรือไม ่ถ้าไม่มี ผมจะขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ 
(ประธานสภาฯ) ทราบ เพ่ือเป็นแนวทางในการกำหนดจำนวนสมัยสามัญประจำปี วันเริ่มต้นสมัย

ประชุมสามัญ และระยะเวลาของแต่ละสมัย ดังนี้ 
  กำหนดจำนวนสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 4 สมัย คือ 
   1) สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 
   ระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2566 มีกำหนด 15 วัน 
  2) สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 
   ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2566 มีกำหนด 15 วัน 
  3) สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 
   ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2566 มีกำหนด 15 วัน 
  4) สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 
   ระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2566 มีกำหนด 15 วัน 

นายสมทรง  วงศ์สาลี มีสมาชิกสภาฯ อบต. ท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ 
(ประธานสภาฯ)  

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๒ 
เสียง (นายสมทรง วงศ์สาลี ตำแหน่งประธานสภาฯ อบต. และนายอดิศร    
คำจร ตำแหน่งรองประธานสภาฯ อบต.) 

 
  3.1.2  กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก 
   ของปีถัดไป 
นายสมทรง  วงศ์สาลี ขอเชิญนายปรัชนันท์ นาคชุมนุม ตำแหน่งเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบฯ 
(ประธานสภาฯ) ให้สมาชิกสภาฯ ทราบ ขอเชิญครับ 

นายปรัชนันท์  นาคชุมนุม ขอชี้แจงกำหนดสมัยประชุมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 
(เลขานุการสภาฯ)      ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 

21 การกำหนดประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัย
ประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย ในปีนั้น ๆ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปี 
สมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ 11 มาบังคับโดยอนุโลม 

 
 
 

 
/ข้อ 11... 
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  ข้อ 11 (3) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลกำหนดว่านั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะ
เริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน  

  ข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี
สมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปี 
สมัยแรกของแต่ละปี 

  2. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่
สภาองค์การบรหิารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด 

  มาตรา 53  วรรคสี่  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกิน    
สิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ 

  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติ ให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศในที่เปิดเผย ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

นายสมทรง  วงศ์สาลี ขอปรึกษาท่านสมาชิกสภาฯ อบต. ว่าจะกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ 
(ประธานสภาฯ) ประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป เป็นเมื่อใด 

นายนิรันดร์  วิชาพูล ผมนายนิรันดร์ วิชาพูล สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที ่11 ขอเสนอให้กำหนดวันเริ่ม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11) ประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป คือ วันที่ 1 - 15 

กุมภาพันธ์ 2567 มีกำหนด 15 วัน 

นายสมทรง  วงศ์สาลี นายนิรันดร์ วิชาพูล สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที ่11 เสนอให้กำหนดวันเริ่มประชุม 
(ประธานสภาฯ) สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป คือ วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 

2567 มีกำหนด 15 วัน มีสมาชิกสภาฯ อบต. ท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอ่ืน
หรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมต ิ

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๒ 
เสียง (นายสมทรง วงศ์สาลี ตำแหน่งประธานสภาฯ อบต. และนายอดิศร    
คำจร ตำแหน่งรองประธานสภาฯ อบต.) 

 
 
 
 

/นายสมทรง... 



 

-7- 
 
 
นายสมทรง  วงศ์สาลี ผมจะขอสรุปการกำหนดจำนวนสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 และการ 
(ประธานสภาฯ) กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป ดังนี้ 
  1. กำหนดจำนวนสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 4 สมัย คือ 
   1.1 สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 
    ระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2566 มีกำหนด 15 วัน 
   1.2 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 
    ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2566 มีกำหนด 15 วัน 
   1.3 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 
    ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2566 มีกำหนด 15 วัน 
   1.4 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 
    ระหว่างวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2566 มีกำหนด 15 วัน 
 2. กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป ใน

ระหว่างวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2567 มีกำหนด 15 วัน 

นายสมทรง  วงศส์าลี ระเบียบวาระต่อไป เป็นระเบียบวาระเก่ียวกับการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ 
(ประธานสภาฯ) องค์การบรหิารส่วนตำบลแสลงพัน คือระเบียบวาระที่ 
 3.2 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน 
  เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 
 3.3 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน 
  เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2566 
 3.4 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญตัิองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน 
  เรื่อง การจัดตั้งตลาด พ.ศ. 2566 
 3.5 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน 
  เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2566 
 3.6 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน 
  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปลอ่ยสัตว์ พ.ศ. 2566 

  โดย (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน ทั้ง 5 ฉบับ เป็น
ข้อบัญญัติทั่วไป สามารถพิจารณาเป็น 3 วาระรวดได้ (วาระแรก) รับหลักการ 
(วาระที่ 2) แปรญัตติ (วาระที่ 3) ลงมติ เราจะพิจารณาทั้ง 5 ฉบับพร้อมกัน ซ่ึง
การเสนอญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติทั้ง 5 ฉบับนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลแสลงพัน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติทั้งสภาฯ และประธานสภาฯ เป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
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นายสมทรง  วงศส์าลี มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปรายเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มี จะขอมติที่ประชุม 
(ประธานสภาฯ) ในการรับหลักการ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเหน็ควรรับหลักการ 
 1) (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน เรื่อง กิจการที่เป็น 
  อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 
 2) (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกลู 
  พ.ศ. 2566 
 3) (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน เรื่อง การจัดตั้งตลาด  
  พ.ศ. 2566 
 4) (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน เรื่อง การจำหน่ายสินค้า 
  ในทีห่รือทางสาธารณะ พ.ศ. 2566 
 5) (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน เรื่อง การควบคุมการ 
  เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2566 
 กรุณายกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม มีมติรับหลักการ ด้วยคะแนนเสียง ๑๔ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง 
๒ เสียง (นายสมทรง วงศ์สาลี ตำแหน่งประธานสภาฯ อบต. และนายอดิศร 
คำจร ตำแหน่งรองประธานสภาฯ อบต.) 

นายสมทรง  วงศส์าลี วาระท่ี 2 การแปรญัตติ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะทำการแปรญัตติ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ)  

ที่ประชุม ไม่มี 

นายสมทรง  วงศส์าลี วาระท่ี 3 การลงมติ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแปรญัตติ ผมจะขอมตินะครับ 
(ประธานสภาฯ) สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน 

ดังนี้ 
 1) (รา่ง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน เรื่อง กิจการที่เป็น 
  อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 
 2) (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล 
  พ.ศ. 2566 
 3) (รา่ง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน เรื่อง การจัดตั้งตลาด  
  พ.ศ. 2566 
 4) (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน เรื่อง การจำหน่ายสินค้า 
  ในทีห่รือทางสาธารณะ พ.ศ. 2566 
 5) (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน เรื่อง การควบคุมการ 
  เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2566 
 กรุณายกมือขึ้นครับ 
 
 

/มติทีป่ระชุม... 
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มติที่ประชุม มีมติให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพัน ทั้ง 5 ฉบับ ด้วย
คะแนนเสียง ๑๔ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง (นายสมทรง 
วงศ์สาลี ตำแหน่งประธานสภาฯ อบต. และนายอดิศร คำจร ตำแหน่งรอง
ประธานสภาฯ อบต.) 

 (พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 น.) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายสมทรง  วงศ์สาลี มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อท่ีประชุมหรือไม่ เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 

นายนิรันดร์  วิชาพูล เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหารทุกท่านที่เคารพและสมาชิกสภาฯ  กระผม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11) นายนิรันดร์ วิชาพูล สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ 11 ขอสอบถามเรื่องถนนเส้น

กลางหมู่บ้าน ที่ทำประชาคมไว้ เส้นจากบ้านผู้ใหญ่สังวาลย์ ถึงสี่แยกหน้าวัด ได้
ดำเนินการสำรวจแล้วหรือยัง อยากทราบความคืบหน้าของโครงการนี้ครับ 

นายสมทรง  วงศ์สาลี ขอเชิญนายชัยพร ชินไธสง ผู้อำนวยการกองช่าง ไดช้ี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาฯ 
(ประธานสภาฯ) ได้รับทราบถึงความคบืหน้าของโครงการดังกล่าวครับ เชิญครับ 

นายชัยพร  ชินไธสง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหารทุกท่านที่เคารพและสมาชิกสภาฯ  กระผม  
(ผู้อำนวยการกองช่าง) นายชัยพร ชินไธสง ผู้อำนวยการกองช่าง สำหรับโครงการที่ท่านสมาชิกสภาฯ 

หมู่ที่ 11 ได้สอบถามมานั้น เป็นงบซ่อมแซมถนน ซ่อมแซมผิวทาง และกองช่าง
ได้ทำประมาณราคาการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่งานซ่อมแซมจะดำเนินการไป
ตามลำดับ เพราะงบประมาณซ่อมแซมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2566 มีจำนวนจำกัด ต้องโอนงบประมาณจากส่วนที่ไม่จำเป็นมา
ตั้งเป็นงบซ่อมแซม และในช่วงนี้ยังมีอีกหลายโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ถ้า
งบประมาณเพียงพอก็จะรีบดำเนินการครับ 

นายนิรันดร์  วิชาพูล เรียนทา่นประธานสภาฯ  กระผมขอสอบถามอีกเรื่องครับ  เรื่องเสาไฟโซล่าเซลล์ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11) อยากให้ทาง อบต. ได้ประสานงานจุดติดตั้งกับทางสมาชิกสภาฯ อบต. เพราะ

ประชาชนในหมู่บ้านไม่ได้ต้องการจุดติดตั้งตามที่ได้แจ้งมานี้ และงบประมาณตั้ง
ไว้ 490,000.- บาท ได้หมู่บ้านละ 2 ต้นใช่ไหมครับ 

นายชัยพร  ชินไธสง เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหารทุกท่านที่เคารพและสมาชิกสภาฯ  กระผม  
(ผู้อำนวยการกองช่าง) นายชัยพร ชินไธสง ผู้อำนวยการกองช่าง สำหรับไฟโซล่าเซลล์ เป็นการเฉลี่ยครับ 

หลัก ๆ ได้หมู่บ้านละ 2 ต้น จะได้ 34 ต้น เหลืออีก 11 ต้น ก็จะติดตั้งในจุดที่
จำเป็นครับ 

 
 
 

/นายสุชาติ... 
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นายสุชาติ  ละมุล เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขออนุญาตเรียนชี้แจงถึงเรื่อง 
(รองนายก อบต.) การติดตั้งเสาไฟโซล่าเซลล์ กำหนดจุดติดตั้งเสาไฟโซล่าเซลล์ตามแผนผังที่แจกให้

ทุกท่านนั้น ทางนายช่างไฟฟ้าได้ออกไปสำรวจ และกำหนดจุดติดตั้งในเบื้องต้น
มาให้ แต่ทั้งนี้ท่านสมาชิกสภาฯ อบต. สามารถเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้งในหมู่บ้าน
ของท่านได้ โดยแจ้งจุดติดตั้งกับทางกองช่าง ติดตั้งหมู่บ้านละ 2 จุด ไม่เกิน 3 
จุด ตามความจำเป็นของแต่ละหมู่บ้าน 

นายสุทธิพงษ์  อภิสนธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และคณะผู้บริหาร กระผมขอ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16) สอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับไฟโซล่าเซลล์ที่เหลือ 11 ต้น ว่ามีหลักเกณฑ์ในการ

จัดแบ่งอย่างไรให้แต่ละหมู่บ้าน 

นายสมทรง  วงศ์สาลี ในการจัดแบ่งไฟโซล่าเซลล์ให้แต่ละหมู่บ้าน โดยเบื้องตน้จัดให้หมู่บ้านละ 2 ต้น 
(ประธานสภาฯ) ส่วนที่เหลืออีก 11 ต้น จะจัดแบ่งให้ตามความจำเป็นของแต่ละหมู่บ้าน อยากให้

ท่านสมาชิกไดร้่วมสำรวจว่าหมู่บ้านใด สมควรที่จะไดร้ับไฟโซล่าเซลล์เพิ่มเติม 

นายสุทธิพงษ์  อภิสนธิ์ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และคณะผู้บริหาร กระผมขอ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16) ปรึกษาและหารือในเรื่อง 

1) แผนงานโครงการที่เสนอในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนา พ.ศ. 2565 เมื่อคราว
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 คือ โครงการขยาย
ความกว้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปูด้วยแอสฟัลติกส์คอนกรีตทับถนน หมู่ที่ 
16 ไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและอาจจะเกิดความชำรุดเสียหาย
จากการก่อสร้างได้ในอนาคต 
2) โครงการจัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 
และการจัดการแข่งขันกีฬา “แสลงพันเกมส์” ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ไม่ได้ประสานการทำงานกับสมาชิกสภาฯ อบต. โดยตรง 
อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะเอกสารต่าง ๆ ประสานผ่าน
กำนัน/ผู้ใหญบ่้าน เป็นส่วนใหญ่ 
3) ตั้งข้อสังเกตในการจัดการแข่งขันกีฬา “แสลงพันเกมส์” ครั้งที่ 15 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งเรื่องงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ 

นายสุชาติ  ละมุล เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ  
(รองนายก อบต.) อบต. ได้สอบถามทั้งเรื่องของโครงการและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทาง อบต. จะ

รับเรื่องและนำไปแก้ไขปรับปรุงในอนาคต ให้ได้ตามความต้องการของประชาชน
ในแต่ละหมู่บ้าน 

นายประพันธ์  เชือกรัมย์ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และคณะผู้บริหาร กระผมขอ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6) ปรึกษาและหารือในเรื่องงานด้านการเกษตร อยากให้มีโครงการเกี่ยวกับการ

ส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรหรือประชาชน เพ่ือให้มีรายได้เสริม 
 

/นายนิรันดร์... 






